

ปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Outcome Base Education)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
กิจกรรมเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฯ			
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 9.00 - 16.00 น.	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome Base Education)	คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ	ห้องประชุมต้นไม้ก อาคารบรรณราช นครินทร์
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 11.00-12.00 น.	ประชุมชี้แจงประธานหลักสูตรฯ ปฏิทินในการพัฒนาหลักสูตรฯ และรายละเอียดเอกสารผลลัพธ์การเรียนรู้	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย	ห้องอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 - วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (โครงการความร่วมมือ CP) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 	คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร ฯ และแขนง วิชา	ประชุมกรรมการ พัฒนาหลักสูตรฯ และแขนงวิชาฯ (เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 29 มีนาคม 2567) คณะวิทยาการจัดการ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐. คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวน อาจารย์ <p>(หากไม่ได้ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ต้องรีบพัฒนาตามคุณสมบัติ)</p>		
<p>วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2567</p> <p>-</p> <p>วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) - เก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) - เก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (โครงการความร่วมมือ CP) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) - เก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) - เก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 	<p>คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ</p>	<p>คณะวิทยาการจัดการ</p>
<p>วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2567</p> <p>-</p> <p>วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นำแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำมาวิเคราะห์ผล - นำแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำมาวิเคราะห์ผล - นำแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (โครงการความร่วมมือ CP) 	<p>คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ</p>	<p>คณะวิทยาการจัดการ</p>

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
	<p>คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำมาวิเคราะห์ผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำมาวิเคราะห์ผล - นำแบบสอบถามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 3.5 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำมาวิเคราะห์ผล 		
กิจกรรมระหว่างการพัฒนาหลักสูตรฯ			
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 - วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสรรหากิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนออธิการบดี - แจ้งกำหนดการวันวิพากษ์หลักสูตรฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ - คณบดี - รอง คณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย 	สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 - วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome Base Education)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 	คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธ ที่ 4 มิถุนายน 2567 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567	ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรให้สอดคล้องต่อผลลัพธ์การเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 	ประชุมดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร (เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน - 30 มิถุนายน 2567) คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567	เขานำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 3 หลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ 	ห้องประชุม อินทนิล 1
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567	เขานำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 2 หลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ 	ห้องประชุม อินทนิล 1
กิจกรรมหลังจากการพัฒนาหลักสูตรฯ			
12 กรกฎาคม 2567	กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
19 กรกฎาคม 2567	กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตรก่อนเสนอ คณะกรรมการพิจารณาถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
เดือน สิงหาคม 2567	คณะกรรมการพิจารณาถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร (ครั้งที่ 1) ที่คณะ/ สาขาวิชาเสนอ รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
เดือน สิงหาคม 2567	คณะกรรมการพิจารณาถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร (ครั้งที่ 1) ที่คณะ/ สาขาวิชาเสนอ รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
เดือน สิงหาคม 2567	คณะ/สาขาวิชาแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พิจารณา ถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 หลักสูตร	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
เดือน สิงหาคม 2567	คณะ/สาขาวิชาแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พิจารณา ถ่วงรอนรายละเอียดหลักสูตร (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 หลักสูตร	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
เดือน กันยายน 2567	คณะ/สาขานำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร *** คณะ/สาขาวิชาแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร ต่อไป หรือหาก สภาวิชาการมีมติให้ นำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งก็ให้คณะ/ สาขานำเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการสภา วิชาการพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรอีกครั้งในคราวถัดไป	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
เดือน ตุลาคม 2567	คณะ/สาขานำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย	สำนักงานอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
	*** คณะ/สาขาวิชาแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตรต่อไป หรือหาก สภาวิชาการมีมติให้ นักกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งก็ให้คณะ/สาขาวิชานำเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการสภา วิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอีกครั้งในคราวถัดไป	- คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	
เดือน พฤศจิกายน 2567 - เดือน ธันวาคม 2567	การนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร (เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 1 เดือน มิ.ย.2568)	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	สำนักงานอธิการบดี
ไม่เกินเดือน ธ.ค. 2567	ส่งหลักสูตรให้สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพิจารณา ความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรผ่านระบบระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
เดือนมิถุนายน 2569	เปิดการเรียนการสอน	- คณบดี - รองคณบดี ฝ่าย วิชาการและวิจัย - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ	คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : กำหนดการกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม